
115. fundur í rekstrarnefnd Klausturhóla haldinn á Hjúkrunarheimilinu Klausturhólum  6/12 2016 kl: 

11:00 

Mætt eru: Kjartan Magnússon formaður, Einar Bárðarson, Elín Heiða Valsdóttir, Ragnheiður Hlín 

Símonardóttir, Sigurlaug Jónsdóttir og Matthildur Pálsdóttir hjúkrunarforstjóra. Sandra Brá 

Jóhannsdóttir sveitarstjóri mætti einnig til fundarins. Rannveig Bjarnadóttir fulltrúi starfsmanna og 

Sigurður Árnason boðaði forföll.  

Formaður býður fundarmenn velkomna og gengið er til dagskrár sem var send út með fundarboði. 

 

1. Síðari umræða fjárhagsáætlunar. 

Sandra Brá fer yfir fjárhagsáætlunina og fer yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á 

áætluninni frá fundi 114.  

Breytingar voru gerðar á útgjöldum heimilisins og er rekstrarkostnaður hækkaður úr 203.812 

þús kr í  204.285 þús kr 

Rekstrarafgangur er því alls kr 1.181 þús kr. 

Helstubreytingar milli ára eru hækkandi tekjur auk þess sem lífeyrisskuldbindingar 

starfsmanna fara frá Hjúkrunarheimilinu yfir til ríkisins. 

Rekstarnefnd samþykkir framlagða fjárhagsáætlun og vísar henni til sveitarstjórnar 

Skaftárhrepps til samþykktar. 

 

2. Önnur mál 

Búið er að ráða starfsmann sem kemur til vinnu um miðjan janúar. Einnig koma 3 starfsmenn 

til afleysinga yfir hátíðarnar. 

Rekstarnefnd Klausturhóla samþykkir að Margrét Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur sjái 

um samþykkt reikninga í fjarveru Hjúkrunarforstjóra 

 

Fleira ekki gert á fundi. Fundi slitið kl 12:00 

 

________________________________ _________________________________ 

Kjartan Magnússon    Ragnheiður Hlín Símonardóttir 

 

________________________________ __________________________________ 

Elín Heiða Valsdóttir   Sigurlaug Jónsdóttir  

 

_________________________________ 

Einar Bárðarson 

 

 



 


